

การประชุม

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2562

สืบเนื่องจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ตกระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานีในกลุ่มจังหวัดที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาความพร้อม จำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ นครราชสีมา ปทุมธานี ระยอง ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น ๑๕ จังหวัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัดเพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติในการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน ประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการพิจารณารายงาน EIA รวมถึงซักซ้อมการรายงานผลของฝ่ายเลขานุการฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการพิจารณารายงาน EIA ของ คชก. ต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สผ. จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนา เรื่องติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัด

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเรื่อง ติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัด ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 132 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม วรนา ห้วยหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน อำเภอห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย คชก. จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 32 คน





ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์ โฮเทล ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย คชก.จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 35 คน



ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย คชก. จังหวัดชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ นครราชสีมา ปทุมธานี ระยอง ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 65 คน

